

รง.น้ำตาลตั้งเกณฑ์ยึดค้ำขั้นต่ำ เลิกสูตรรายเขตสะท้อนต้นทุน

กอน.เร่งปรับโครงสร้างค้ำหนดราคา
อ้อยน้ำตาลแยกรายโรงงาน หลังกำหนด
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำยึดค้ำสะท้อนต้นทุน
แท้จริง เผยเลิกกำหนดสูตรหักเงินเข้า
กองทุนอ้อยฯ

นายสิริวัทธิ เสียมภักดี ประธานคณะ
ทำงานด้านประชาสัมพันธ์และสัมมนาการ
บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หรือ
TSMC เปิดเผยว่า คณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย (กอน.) ได้แต่งตั้งคณะทำงาน
กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพมาตรฐาน
อ้อยและประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน
น้ำตาลทราย ขึ้นมาทำหน้าที่รวบรวมและ
ตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานอ้อย และ
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ำตาล
ในช่วงฤดูการหีบอ้อยปี 2558/59 ก่อนนำ
เสนอให้แก่ กอน.ภายในเดือนกันยายนนี้
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแบ่งเขต
ค้ำหนดราคาอ้อยและสร้างความเป็นธรรม
ในการแบ่งปันรายได้ของแต่ละเขตค้ำหนด
ราคาอ้อย เพื่อให้ทันประกาศใช้ในฤดูการ
หีบอ้อยปี 2559/60 เป็นต้นไป

สำหรับแนวทางการตรวจสอบคุณภาพ
อ้อยนั้น ทางสำนักงานอ้อยและน้ำตาล
ทราย (สอน.) ได้รวบรวมวิธีการตรวจสอบ
มาตรฐานอ้อยที่ใช้ปฏิบัติทั้งในต่างประเทศ
และในประเทศ โดยกำหนดแนวทางให้
โรงงานน้ำตาลทรายเก็บอ้อยตัวอย่างด้วย
การแยกอ้อยสด อ้อยไฟไหม้และอ้อยรดตัด
โดยการสุ่มตรวจวันละ 3 ครั้ง เพื่อเป็น
ตัวอย่างนำไปใช้ค้ำหนดค้ำอ้อยป้อน
หากมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 3% ในวันที่มีการ

สุ่มตรวจถือว่าคุณภาพอ้อยอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แต่หากมากกว่า 3% ให้คณะทำงานเร่งหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป

ส่วนการหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2558/59
หลังโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยรวม 70 วัน
พบว่ามีความผลผลิตลงทั้งในแง่ของปริมาณ
อ้อยเข้าหีบ ปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อย
(ยิลด์) และค้ำความหวานที่ลดลงอย่าง
รุนแรง โดยขณะนี้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้ว
51.74 ล้านตันอ้อย ผลิตน้ำตาลได้ 48.49
ล้านกระสอบ (100 กก./กระสอบ) หรือ
ลดลง 10.22 ล้านกระสอบ เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนที่ผลิตได้ 58.71 ล้านกระสอบ โดย
มีผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) เฉลี่ย
ลดลงเหลือ 93.70 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จาก
ปีก่อนที่มียิลด์อยู่ที่ 99.04 กิโลกรัม หรือ
ลดลงกว่า 5.34 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จึงค้ำดว่า
ผลผลิตทั้งอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย
โดยรวมอาจต่ำกว่า 100 ล้านตัน ขณะที่
ค้ำความหวานลดลงอยู่ที่ 11.07 ซีซีเอส
เมื่อเทียบกับปีก่อนมีค้ำความหวานที่ 11.52
ซีซีเอส เนื่องจากสภาพอากาศ ปัญหาอ้อย
ไฟไหม้ และอ้อยปนเปื้อน

แหล่งข่าวจากวงการอ้อยน้ำตาล เปิด
เผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การตั้งคณะ
ทำงานขึ้นมาค้ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐานอ้อยและประสิทธิภาพ
การผลิตของโรงงานน้ำตาลทราย ได้มีการ
หารือกันเบื้องต้นว่า จะมีการค้ำหนดค้ำตรา
ขั้นต่ำ หากโรงงานใดทำไม่ได้ อาจมีการ
ค้ำหนดค้ำปรับให้ขาดเคย เนื่องจากที่ผ่านมา
มีการค้ำหนดค้ำความหวานของอ้อย แต่

ไม่มีการค้ำหนดประสิทธิภาพค้ำตราขั้นต่ำ
ในการผลิตน้ำตาลของแต่ละโรงงาน ทำให้
บางครั้งถึงชาวไร่จะปลูกอ้อยมาอย่างดี ได้
ค้ำความหวานที่สูง แต่หากประสิทธิภาพ
การผลิตของบางโรงงานได้ปริมาณน้ำตาล
ต่อตันอ้อยต่ำ ส่งผลให้การค้ำหนดราคา
เกิดความไม่เป็นธรรมกับชาวไร่

โดยเฉพาะเมื่อต้องถูกนำไปเฉลี่ยรวม
ทั้งเขตที่มีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่หลายแห่ง
ซึ่งที่ผ่านมากรมกณิตตัวอย่างให้เห็นในบางเขต
มีโรงงานน้ำตาลอยู่ 3 แห่ง โรงงาน 2 แห่ง
มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ขณะที่
อีก 1 แห่งมีประสิทธิภาพการผลิตต่ำ
แต่เวลาค้ำหนดรายเขตจะถูกค้ำให้ยิลด์
ต่ำลงไปด้วย จึงมีแนวคิดเสนอให้ปรับ
โครงสร้าง โดยแยกโรงงานออกมาค้ำหนด
ยิลด์ของแต่ละโรงไป ไม่ต้องคิดค้ำหนด
รวมเขต

นอกจากนี้ การทราบต้นทุนการผลิต
ที่แท้จริงของแต่ละโรงงานน้ำตาล ส่งผลให้
ทราบว่า โรงงานมีกำไรหรือขาดทุน จาก
เดิมจะทราบเฉพาะต้นทุนค้ำปลูกอ้อยของ
ชาวไร่ จะทำให้สามารถหักเงินค้ำกองทุน
อ้อยและน้ำตาลทรายได้ โดยที่ผ่านมา
โรงงานน้ำตาลจะอ้างว่าขาดทุนตลอด
หลังจากทราบต้นทุนของทั้งชาวไร่และ
โรงงานจะนำไปสู่การค้ำหนดสูตรในการ
หักเงินค้ำกองทุนต่อไป